

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2008/CT-UBND

Bến Cát, ngày 30 tháng 12 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát, trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc và công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn những hạn chế nhất định trong việc chấp hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể: một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất đối với Ủy ban nhân dân huyện; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa đồng bộ; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Các cơ quan, đơn vị chưa chủ động phát huy chức năng, nhiệm vụ trong giải quyết, xử lý công việc thuộc phạm vi quyền hạn của mình, vai trò tham mưu, đề xuất chưa cao, đôi lúc còn chung chung, từ đó dẫn đến không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, khắc phục những hạn chế trong lề lối làm việc, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát. Từng cơ quan phải thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và theo phân cấp. Trên cơ sở đó chủ động giải quyết và xử lý công việc đúng thẩm quyền theo quy định. Tăng cường thực hiện các quy chế, quy trình phối hợp giữa các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong giải quyết công việc, nhất là các công việc, thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều ngành, địa phương.

2. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý cho Ủy ban nhân dân huyện. Nội dung tham mưu, đề xuất phải rõ ràng, chính xác thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công theo dõi và đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Văn bản của các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết phải được ngành chức năng tham mưu đề xuất. Văn